

# ทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รศ.วิมล คำศรี

## อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จากวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นการทำนุบำรุง  
ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาวิชาชีพครู

การพัฒนาวิชาชีพครู มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นต้นแบบของ  
วิชาชีพครู เป็นที่พึ่งของวงการศึกษ เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาค ทั้งการผลิตบัณฑิตที่  
แตกฉานในภูมิปัญญา ส่งเสริมในความคิด เพลิดเพลินในวิชาชีพ เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์  
สุจริต เชี่ยวชาญวิชาชีพ ใครต้องการเป็นครูดีมีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครศรีธรรมราช ทั้งมาเรียนตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ และมาเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ เฉพาะ  
ทาง

การสอนคน (ผลิตบัณฑิต) การเสริมสร้างและพัฒนาคน (การพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพครู)  
เราจะเริ่มที่การพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งหมายรวมถึงบริบทต่าง ๆ ดังนี้

๑. ประเมินและการพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติตามระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรโดยมี  
เป้าหมายสำคัญอย่างน้อย ๒ ประการ คือ

๑.๑ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

๑.๒ เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ฯ ของ สกอ. CURSQA, สมาคมวิชาชีพที่  
เกี่ยวข้อง เช่น เนติบัณฑิตยสภา ฯลฯ

๒. พัฒนาระบบการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  
ในหลากหลายมิติ ดังเช่น กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น “การสร้างทักษะการคิดและการจัดการ  
เรียนรู้สำหรับในศตวรรษที่ ๒๑” การเรียนการสอนแบบพุทธวิธี ฯลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการ  
สอนที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การสอนคนการเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพตาม  
เป้าหมาย ตลอดจนเป็นฐานสู่ประชาคมอาเซียนได้

๓. พัฒนาการตรวจสอบติดตามผล การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน และ  
ผลที่เกิดแก่นักศึกษา อย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บัณฑิตทุกระดับมีคุณภาพและมาตรฐาน  
ถึงขั้นสามารถมีใบรับรองสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ได้

โดยภาพรวมทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
คือ การพัฒนาครูที่มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็นปัญญาจรัส สร้างสรรค์ผู้คนที่  
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีศักยภาพ พร้อมทั้งเป็นปัจจัยพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า สามารถอยู่ใน  
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้ รู้เท่าทันและมีสันติสุข